



สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภูซาง อำเภอเชียงคำ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน

วัตถุประสงค์ขอการเยี่ยม : เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
รพ.สต.เชียงบาน		
ที่ดิน	- ให้ทำหนังสือเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ (กรรมสิทธิ์ที่ดินของรพ.สต.เชียงบาน) ให้ทำไปที่อำเภอภูซาง 1 ชุด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 1 ชุด แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
วัคซีน	- ให้ฉีดวัคซีนเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย 608 (เดินทางไป-กลับลำบาก) / กลุ่มที่ลังเลไม่ยอมฉีด - ศพด. /รร.อนุบาล กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีน ร้อยละ 100 (ครู/ภารโรง/แม่ครัว) - ร้านอาหารที่มีการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการและพนักงานบริการ ให้ได้รับวัคซีน ร้อยละ 100 - กลุ่มข้าราชการในพื้นที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุกวันจันทร์ โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด	
เรียกเก็บ	- ให้ดำเนินสมัครการเบิกจ่ายตรงอปท. ผ่านสปสช.	
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่	- ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ : ผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ : กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง : กลุ่มควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ได้ เน้นการออกกำลังกาย การขยับกาย ควบคุมกำกับการกินยา : อุบัติเหตุ เน้นเรื่องการรักษา การส่งต่อ ไม่เน้น RTI	
รพ.สต.น้ำแวน		
รัฐ	- รัฐด้านทิศเหนือ ให้นำเข้าแผนงบประมาณปี 2566	

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
การแก้ไขปัญหา ในพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ : ผู้สูงอายุ คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง พลาดตกหล่น : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้ เน้นเรื่อง การออกกำลังกาย ขยับกาย และให้วัดผลลัพท์ ใช้การมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชน ทำต่ออย่างต่อเนื่อง 	
กองทุนตำบล	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นกิจกรรมโครงการเด็กเต็ม ภาพรวมจังหวัด 	
วัคซีน	<ul style="list-style-type: none"> - การฉีดวัคซีนใน กลุ่มเป้าหมายครู/แม่ครัว/ภารโรง (ศพด./อนุบาล) ให้ ได้เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ร้านอาหารที่มีการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการและพนักงานบริการ ให้ได้รับวัคซีน ร้อยละ 100 - กลุ่มข้าราชการในพื้นที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก วันจันทร์ โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ตามมาตรการคณะกรรมการควบคุม โรคติดต่อจังหวัด 	
เรียกเก็บ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ดำเนินการสมัครการเบิกจ่ายตรงอปท. ผ่าน สปสช. 	